

Hoài Thanh, ngày tháng 9 năm 2024

THƯ NGỎ

**Kêu gọi ủng hộ chương trình Tết Trung thu năm 2024
Cho trẻ em phường Hoài Thanh**

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm

Lời đầu tiên, UBND phường Hoài Thanh xin gửi lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm của quý Công ty, quý mạnh thường quân đã luôn chung tay đồng hành cùng UBND phường trong các hoạt động cộng đồng xã hội trong thời gian qua. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, thành đạt và nhiều thắng lợi!

Nhân dịp Tết Thiếu nhi năm 2024; nhằm động viên các em vui chơi, khỏe mạnh, học tập tốt. Tạo một sân chơi bổ ích cho các em nhớ Ngày truyền thống Tết trung thu cổ truyền dân tộc; đồng thời, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng xã hội tới việc chăm sóc thế hệ mầm non tương lai của đất nước. UBND phường chủ trương tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho các em tuổi đến trường trên địa bàn phường Hoài Thanh (từ mầm non, Tiểu học đến Trung học cơ sở: khoảng 2300 em), đặc biệt là trẻ em tàn tật, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian tổ chức vào lúc từ 16 giờ 00 đến 19 giờ, ngày 17 tháng 9 năm 2024 (nhằm chiều ngày 15 tháng 8 Âm lịch)

Địa điểm tổ chức: Tại các điểm trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên đại bàn phường Hoài Thanh.

Để có thêm nguồn lực nhằm hỗ trợ kinh phí để tổ chức chương trình Tết Trung thu “Đêm hội trăng rằm” và quà cho các cháu. UBND phường Hoài Thanh xin ngỏ lời kêu gọi và rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty, doanh nghiệp, quý mạnh thường quân chung tay ủng hộ cho các em thêm điều kiện đón Tết Trung thu vui tươi ý nghĩa cùng các bạn, thầy cô dưới mái trường quê hương. Mỗi tấm lòng hảo tâm là một nguồn lực, mỗi phần quà bé nhỏ đêm Trung thu là một phần thưởng thiêng liêng mà các em luôn mong đợi.

Mọi sự quan tâm, ủng hộ của Quý vị xin liên hệ:

1. Ông Huỳnh Thanh Bình – Phó CT UBND phường, Số ĐT 0383227789

2. Bà Lâm Vũ Phương Linh – Kế toán phường, Số ĐT 0348217887

Hoặc chuyển về tài khoản của Ủy ban nhân dân phường Hoài Thanh, qua số TK: 4307201008387 - Tại Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thị xã Hoài Nhơn.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý vị, Xin trân trọng cảm ơn!.



Trần Văn Thư